

# โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในระบบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ

ณ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ โรงแรมบีพี สมิทรา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา



### พิธีเปิดกิจกรรม

โดยมี รศ.ประเสริฐ ชิตพงศ์  
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดสงขลา  
เป็นประธานในพิธี  
และบรรยายให้ความรู้  
เรื่อง “ พลเมืองในระบบ  
ประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ”  
โดยมี นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร  
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
เป็นผู้กล่าวรายงาน



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ณ ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบีพี สมิทรา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย และสามารถขยายผลไปสู่สังคมได้ ตลอดจนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองไทย และพร้อมเข้าสู่อการเป็นพลเมืองของอาเซียนต่อไป โดย รศ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมฯ เป็น ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๒๐๐ คน

การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากการรับฟังการบรรยาย เรื่อง “ พลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ” และ “ การมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ” การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่...ทำได้อย่างไร ” และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการแบ่งกลุ่มระดมสมอง หัวข้อ “ เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างไร : กรณีศึกษา พหุวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา ”

การที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตรจริงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ในชุมชนของตนเองต่อไป



การบรรยายเรื่อง “ การมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ”  
โดย นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร





กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง หัวข้อ  
 “ เราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างไร  
 : กรณีศึกษา พหุวัฒนธรรมในภาคใต้ ”  
 และ “ พลเมืองดีที่เราอยากเห็น...เป็นอย่างไร ”  
 โดย นายจรูญ หยุทอง  
 นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สถาบันทักษิณ  
 คดีศึกษา  
 และวิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน  
 ราษฎร



การเสวนา “ สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่...ทำได้อย่างไร ”  
 โดย  
 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  
 นายคัมภีร์ ทองพูน รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
 นางสาวศุภระวรรณ นฤชาติ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ผู้ดำเนินรายการ)

